

NHỮNG ĐỔI MỚI CỦA THÔNG TƯ 24/2024/TT-BTC VỀ CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN, SỔ KẾ TOÁN, BÁO CÁO KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Võ Xuân Chiêu
Trường Mầm non Nhị Bình, Châu Thành, Tiền Giang

Tóm tắt: Thông tư 24/2024/TT-BTC là một văn bản pháp luật quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình trong việc quản lý tài chính của các đơn vị hành chính, sự nghiệp. Thông tư này đã cập nhật, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy định kế toán, giúp các đơn vị nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý tài sản, nguồn vốn. Việc thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Thông tư 24 không chỉ góp phần đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của báo cáo tài chính mà còn tạo cơ sở vững chắc cho công tác quản lý, kiểm soát tài chính nhà nước, phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

Từ khóa: Thông tư, chứng từ, hành chính sự nghiệp

INNOVATIONS OF CIRCULAR 24/2024/TT-BTC ON ACCOUNTING DOCUMENTATION, ACCOUNT BOOKS, AND ACCOUNTING REPORTS IN ADMINISTRATIVE UNITS

Vo Xuan Chieu
Nhi Binh Kindergarten, Chau Thanh, Tien Giang

Abstract: Circular 24/2024/TT-BTC is an important legal document, marking a transformation in the financial management of administrative and non-business units. This Circular has updated, supplemented and perfected the system of accounting regulations, helping units improve transparency and efficiency in asset and capital management. The proper and full implementation of the provisions of Circular 24 not only contributes to ensuring the accuracy and legality of financial statements but also creates a solid basis for the management and control of state finances, serving the sustainable development of the country.

Keywords: Circulars, documents, administrative and non-business

Nhận bài: 02/01/2025

Phản biện: 25/01/2025

Duyệt đăng: 29/01/2025

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Thông tư 24/2024/TT-BTC đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng quản lý tài chính tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp. Trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao về tính minh bạch, hiệu quả và sự phù hợp với các chuẩn mực kế toán quốc tế, việc ban hành Thông tư này là hết sức cần thiết để đáp ứng những thách thức mới và tạo ra một nền tảng vững chắc cho công tác quản lý tài chính nhà nước. Mục tiêu chính của Thông tư là hướng dẫn một cách rõ ràng và chi tiết các quy định về kế toán hành chính, sự nghiệp, nhằm đảm bảo tính thống nhất, chính xác và minh bạch trong việc phản ánh tình hình tài chính của các đơn vị. Thông tư này không chỉ giúp các đơn vị nâng cao năng lực quản lý tài chính mà còn góp phần tạo ra một hệ thống thông tin tài chính đáng tin cậy, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước. Thông tư này đã giải quyết những vướng mắc trong việc hạch toán các khoản thu, chi, tài sản, đặc biệt là đối với các đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ tài chính.

Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 gồm 15 điều, 03 chương hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp gồm: chứng từ kế

toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo tài chính; quy trình in, sắp xếp, đóng để lưu trữ tài liệu kế toán của các đơn vị quy định tại Điều 2 Thông tư này. Mặt khác, theo quy định của Bộ tài chính, thông tư TT 24/2024 có hiệu lực ngày 01/01/2025 và áp dụng từ năm tài chính 2025. Tuy nhiên, thông tư mới có nhiều thay đổi so với chế độ kế toán theo TT 107/2017/TT-BTC. Do vậy, việc áp dụng ngay thông tư mới trong năm 2025 đang là vấn đề khó khăn đối với các kế toán trong đơn vị HCSN

Việc thực hiện nghiêm túc các quy định của Thông tư 24 sẽ giúp các đơn vị hành chính, sự nghiệp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác kế toán hiện nay, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận các nguồn vốn, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, Thông tư này cũng góp phần tăng cường tính tự chủ và trách nhiệm của các đơn vị trong việc quản lý tài chính của mình. Nhờ có Thông tư này, các đơn vị sẽ có cơ sở để xây dựng báo cáo tài chính chính xác, minh bạch, phục vụ cho việc ra quyết định đầu tư, đánh giá hiệu quả hoạt động.

Từ những lý do trên, tôi quyết định chọn đề tài

“Những nội dung đổi mới của thông tư 24/2024/TT-BTC về chế độ chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp” nhằm giúp cho công tác quản lý hồ sơ chứng từ, sổ sách kế toán của đơn vị được thuận lợi hơn và cũng giúp cho bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Tổng quan thông tư 24/2024/TT-BTC về chế độ chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

2.1.1. Giới thiệu về thông tư 24/2024/TT-BTC

Thông tư 24/2024/TT-BTC, ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2024, là văn bản quy định của Bộ Tài chính về chế độ chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp ở Việt Nam. Thông tư này được xây dựng nhằm mục tiêu cải cách và hiện đại hóa công tác kế toán tại các đơn vị này, đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính ngày càng cao. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 và áp dụng cho năm tài chính 2025 trở đi.

2.1.2. Các nội dung chính của Thông tư 24/2024/TT-BTC

Chế độ chứng từ kế toán: Quy định rõ các mẫu chứng từ kế toán phải sử dụng, đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất. Xác định nguyên tắc lập, ghi chép, và lưu trữ chứng từ kế toán.

Sổ kế toán: Cung cấp hướng dẫn về các loại sổ kế toán cần thiết cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đưa ra các phương pháp ghi sổ linh hoạt, cho phép các đơn vị áp dụng theo tình hình thực tế.

Báo cáo kế toán: Quy định cụ thể về nội dung và hình thức của báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán. Đưa ra thời hạn nộp báo cáo và quy trình kiểm tra, đánh giá báo cáo.

Ứng dụng công nghệ thông tin: Khuyến khích các đơn vị hành chính sự nghiệp áp dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán, nhằm nâng cao hiệu quả và giảm thiểu sai sót.

2.1.3. Mục tiêu của Thông tư

Thông tư 24/2024/TT-BTC sẽ có tác động tích cực đến việc cải cách chế độ kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:

Cung cấp hướng dẫn chi tiết về chế độ kế toán cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý tài chính.

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, hướng dẫn chi tiết về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao

hiệu quả trong việc chi tiêu công.

Tạo điều kiện cho các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện tốt công tác kế toán, nhằm phục vụ cho việc quản lý, điều hành và báo cáo tài chính.

Bảo đảm tuân thủ pháp luật: Đưa ra các quy định cụ thể giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán và tài chính.

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cán bộ kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, giúp họ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

2.2. Nội dung đổi mới của Thông tư 24/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính liên quan đến chế độ chứng từ kế toán, sổ kế toán, và báo cáo kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp

2.2.1. Những đổi mới trong thông tư 24/2024/TT-BTC

2.2.1.1. Đơn giản hóa và chuẩn hóa hệ thống chứng từ kế toán

Thông tư 24/2024/TT-BTC đã đơn giản hóa hệ thống chứng từ kế toán bằng cách giảm số lượng mẫu biểu chứng từ kế toán, loại bỏ các chứng từ không cần thiết và thống nhất các mẫu biểu chứng từ để tránh sự trùng lặp và phức tạp. Các chứng từ kế toán được chuẩn hóa để đảm bảo tính nhất quán và dễ sử dụng. Vì vậy, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người làm kế toán, đồng thời giảm thiểu sai sót trong quá trình lập và sử dụng chứng từ kế toán. Thông tư đã thực hiện nhiều bước đổi mới nhằm đơn giản hóa và chuẩn hóa hệ thống chứng từ kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, cụ thể như sau:

Thiết kế và mẫu chứng từ: Thông tư quy định rõ các mẫu chứng từ kế toán bắt buộc phải sử dụng, đảm bảo tính thống nhất và dễ hiểu. Các mẫu này đã được đơn giản hóa để dễ dàng áp dụng. Các đơn vị có thể tự thiết kế chứng từ kế toán theo các mẫu đã được phê duyệt, miễn là các chứng từ này phải đảm bảo đầy đủ thông tin cần thiết và theo quy định pháp luật.

Nguyên tắc lập chứng từ: Thông tư yêu cầu các đơn vị phải tuân thủ các nguyên tắc lập chứng từ, như ghi nhận đầy đủ thông tin về nghiệp vụ phát sinh, ngày tháng, chữ ký của người có thẩm quyền, giúp nâng cao tính chính xác và minh bạch. Khuyến khích việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc lập và lưu trữ chứng từ, giúp giảm tải khối lượng giấy tờ và tăng tính hiệu quả trong quản lý.

Quy trình xử lý chứng từ: Quy trình xử lý chứng từ một cách rõ ràng và dễ hiểu, từ khâu lập, kiểm tra đến lưu trữ, giúp các đơn vị dễ dàng

thực hiện. Tăng cường yêu cầu về kiểm soát nội bộ trong việc xử lý chứng từ, đảm bảo tính chính xác và ngăn ngừa sai sót.

2.2.1.2. Tích hợp công nghệ thông tin trong quản lý kế toán

Thông tư 24/2024/TT-BTC khuyến khích các đơn vị hành chính sự nghiệp áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin vào việc quản lý kế toán, như sử dụng phần mềm kế toán, lưu trữ và xử lý chứng từ điện tử. Do đó, giúp tăng cường hiệu quả và tính minh bạch trong công tác kế toán, đồng thời giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc sử dụng chứng từ giấy truyền thống.

2.2.1.3. Tăng cường minh bạch và kiểm soát nội bộ

Thông tư yêu cầu các đơn vị hành chính sự nghiệp thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả để đảm bảo tính trung thực và minh bạch của thông tin kế toán. Thông tư cũng quy định rõ ràng về trách nhiệm của các bộ phận và cá nhân liên quan trong việc lập, xử lý, và lưu trữ chứng từ kế toán. Với nội dung đổi mới này giúp nâng cao chất lượng công tác kế toán, giảm thiểu rủi ro sai sót và gian lận, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động tài chính của đơn vị.

2.2.1.4. Quy định cụ thể về lập và trình bày báo cáo kế toán

Thông tư 24/2024/TT-BTC đã quy định cụ thể về nội dung, hình thức, và thời gian lập các báo cáo kế toán. Đặc biệt, các quy định mới yêu cầu báo cáo phải trình bày đầy đủ, rõ ràng, và nhất quán thông tin tài chính, kèm theo các giải trình chi tiết để đảm bảo tính chính xác và minh bạch. Điều này giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp cải thiện khả năng báo cáo tài chính, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý tài chính công.

2.2.1.5. Cập nhật và bổ sung quy định phù hợp với pháp luật hiện hành

Thông tư này đã cập nhật các quy định về chế độ kế toán phù hợp với Luật Kế toán, Luật Ngân sách Nhà nước, và các văn bản pháp luật khác hiện hành. Điều này bao gồm việc điều chỉnh các quy định về kế toán tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn, thu chi, và các khoản khác để đảm bảo phù hợp với các quy định mới nhất của pháp luật. Vì vậy, giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp tuân thủ đúng quy định pháp luật, đồng thời tạo sự nhất quán và đồng bộ trong hệ thống kế toán công.

Với những đổi mới quan trọng nhằm đơn giản

hóa, chuẩn hóa quy trình kế toán, tích hợp công nghệ thông tin, tăng cường kiểm soát nội bộ và minh bạch, đồng thời cập nhật quy định phù hợp với pháp luật hiện hành. Những thay đổi này góp phần nâng cao hiệu quả, tính chính xác và minh bạch trong công tác kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp.

2.2.2. Một số khó khăn gặp phải trong áp dụng Thông tư 24/2024/TT-BTC

Thông tư 24/2024/TT-BTC là một văn bản pháp luật quan trọng, mang đến những thay đổi đáng kể trong chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng, các đơn vị cũng gặp phải một số khó khăn nhất định như sau:

- Nội dung thông tư khá dài và chi tiết, do đó việc nắm vững toàn bộ các quy định là một thách thức đối với nhiều đơn vị trường học.

- Việc chuyển đổi từ chế độ kế toán cũ sang chế độ mới đòi hỏi thời gian và nỗ lực để thích nghi.

- Các mẫu biểu kế toán cần được điều chỉnh để phù hợp với các quy định mới.

- Cần xây dựng một hệ thống lưu trữ hồ sơ, chứng từ khoa học, thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.

- Sử dụng phần mềm kế toán để quản lý thông tin, tạo báo cáo.

2.2.3. Giải pháp thực hiện

Để khắc phục khó khăn trong việc áp dụng Thông tư 24/2024/TT-BTC, có thể đề xuất một số giải pháp cụ thể sau:

2.2.3.1. Tổ chức các lớp tập huấn

- Tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu cho cán bộ kế toán và quản lý tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp. Các lớp học này nên bao gồm nội dung lý thuyết và thực hành về quy định trong Thông tư.

- Chương trình bồi dưỡng định kỳ: Tạo chương trình bồi dưỡng định kỳ để cập nhật kiến thức mới cho cán bộ kế toán, giúp họ nắm vững các quy định và thay đổi trong hệ thống kế toán.

2.2.3.2. Cung cấp phần mềm kế toán hỗ trợ

- Phát triển phần mềm kế toán: Cung cấp phần mềm kế toán phù hợp với quy định của Thông tư, giúp tự động hóa quá trình ghi chép, hạch toán và lập báo cáo tài chính.

- Hỗ trợ kỹ thuật: Đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị trong việc triển khai và sử dụng phần mềm, bao gồm hướng dẫn sử dụng và khắc phục sự cố.

2.2.3.3. Tham khảo các mẫu biểu:

Tham khảo các mẫu biểu được hướng dẫn

trong thông tư hoặc các mẫu biểu do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2.2.3.4. Xây dựng quy trình:

Xây dựng quy trình xử lý sổ sách, chứng từ rõ ràng, chi tiết.

2.2.3.5. Đầu tư vào phần mềm:

Đầu tư phần mềm kế toán phù hợp để nâng cao hiệu quả công việc.

Những giải pháp này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng Thông tư 24/2024/TT-BTC, giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện tốt hơn công tác kế toán và quản lý tài chính.

III. KẾT LUẬN

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và yêu cầu ngày càng cao về quản trị tài chính công, việc thực hiện Thông tư 24/2024/TT-BTC là hết sức cấp thiết. Thông tư này đã mang đến những giải

pháp cụ thể để giải quyết những vấn đề tồn tại trong công tác kế toán hiện nay, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tiếp cận các nguồn vốn, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Do đó, các đơn vị hành chính, sự nghiệp cần chủ động nghiên cứu, nắm vững và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Thông tư. Qua bài viết, chúng ta đã cùng tìm hiểu những điểm mới nổi bật của Thông tư 24/2024/TT-BTC, từ việc thay thế các thông tư cũ, cập nhật hệ thống tài khoản, đến việc quy định chặt chẽ về chứng từ, sổ sách và báo cáo tài chính. Có thể khẳng định rằng, Thông tư 24 là một công cụ hữu hiệu để nâng cao chất lượng quản lý tài chính tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp. Việc thực hiện tốt Thông tư này sẽ góp phần xây dựng một hệ thống kế toán hiện đại, minh bạch và hiệu quả, phục vụ tốt cho sự phát triển của đất nước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Tài chính (2017). *Thông tư số 107/2017/TT-BTC, Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp*, ngày 10/10/2017.

Bộ tài chính (2024). *Thông tư số 24/2024/TT-BTC, Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp*, có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2024.